

วิกฤตโคโรนา-การเรียนรู้ให้พระเจ้ากลับมา

โดย Dr. Lothar Gassmann, Pforzheim (เยอรมนี)

พระเยซูคริสต์เคยทรงทำนายไว้ว่า: *สุดท้ายของวันนี้จะมีโรคระบาดและภัยพิบัติทุกชนิดมาเยือน* มันเป็นเวลาที่มีมนุษย์ชาติไร้พระเจ้าผู้เป็นเจ้า ทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองและปัญหาของเขาเองเท่านั้น ความไม่ศรัทธา ความเชื่ออภิปรัชญาที่ไม่ถูกต้องในพระคัมภีร์และกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับคริสเตียน กำลังแพร่กระจาย

คริสเตียนหลายคนสงสัยมานานแล้วว่า: *พระเจ้าจะทรงนิ่งเฉยไปอีกนานแค่ไหน?* ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เขาดูหมิ่นพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และไม่สนใจต่อพระบัญญัติของพระองค์นานเท่าไร?

ความอดทนของพระเจ้าสิ้นสุดลงหรือยัง?

ปี 2020 ได้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่ออสเตรเลียและฝูงตึกแตกในแอฟริกา ตามมาด้วย ความเชื่อไวรัสโคโรนา-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

ความกลัวของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอันตรายนี้ได้นำไปสู่มาตรการทั่วโลก ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังไม่เคยใช้มาตรการนี้มาก่อน: ห้ามจับกลุ่มชุมนุม โรงเรียน ปิดการเรียนการสอน เคอร์ฟิว ปิด เขตชายแดน เศรษฐกิจหยุดตัว

การรวมตัวในที่สาธารณะหรือการเข้าโบสถ์ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องห้าม แม้ในช่วงสงครามมาตรการเช่นนี้ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นเช่นกัน

ไวรัสโคโรนาในรุ่นหรือยุคสมัยสงครามยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในขณะที่เดียวกันคริสเตียนหลายคนเชื่อว่ามันเป็นคำพูดของพระเจ้าเพื่อเป็นสัญญาณเตือนผู้คนให้เปลี่ยนแปลงความคิด

แต่ก็เป็นโอกาสที่ดี: *สามารถสร้างโอกาสถึงสามอย่างด้วยกัน:*

1. โอกาสสำหรับประชาชนและผู้คนทั่วโลก
2. โอกาสสำหรับครอบครัว
3. โอกาสสำหรับภารกิจ

1. โอกาสสำหรับประชาชนและคนทั่วโลก

พระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ว่า: *ถ้าพระองค์ปิดท้องฟ้าเพื่อไม่ให้ฝนตกหรือสั่งตึกแตกให้กินดินแดนหรือส่งภัยพิบัติโรคระบาดในคนและหมู่ประชาชน ซึ่งนามของพระองค์ถูกเรียกทุกคนจะสวดมนตร์อ่อนน้อมและอธิษฐาน พระองค์ต้องการให้ทุกคนหันเหจากความชั่วร้ายในจิตใจ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนา*

¹ เรียงความนี้เทศนาสดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2020 เมื่อโคโรนา การแพร่กระจายของโรคระบาดชีวิตของประชาชนเป็นอัมพาตเกือบทั่วโลกและก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่

² พระคัมภีร์: กิตติคุณ บทที่ 21 ข้อ 9-11:

ถ้าคุณได้ยินเรื่องสงครามและความไม่สงบอย่าตื่นตระหนก เพราะสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน; แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มาเร็วๆ นี้ แล้วเขาก็ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า ประชาชาติได้จะลุกขึ้นยืนต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่ง และจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่นั่นและความอดอยากและโรคระบาดและความหวาดกลัวเป็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่จากสวรรค์จะเกิดขึ้น.

ได้ยินเสียงมาจากสวรรค์และให้อภัยบาปของเขาและเรียนรู้ที่จะรักษามัน ดังนั้นตอนนี้ ท่านควรเปิดหู เปิดตาของท่านและให้ความสนใจในการสวดมนต์และให้ความสำคัญกับสถานที่

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์โซโลมอนประมาณ 950

ปีก่อนคริสตศักราชในการเข้าพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มข้อความจากพระเจ้านี้ได้นำมาใช้กับเราทุกครั้งในประวัติศาสตร์ รวมถึง ปัจจุบันนี้ด้วย!

พระเจ้าทรงส่งคำพิพากษาเช่นภัยแล้งตึกแดนและโรครະบาดเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาคิดและไตร่ตรอง ว่าทำอะไรผิดพลาดไปและกลับไปหาพระเจ้าเป็นเจ้าอีกครั้ง

พระเจ้าทรงส่งผู้เผยแพร่วางพระวจนะที่เรียกให้ประชากรอิสราเอลกลับใจซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่พระเจ้า อยู่บนสวรรค์ ส่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเสียสละชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาป

มนุษย์ทุกคนที่หันกลับไปหาพระเจ้าเป็นเจ้าคือเยซูคริสต์พระองค์เป็นผู้กอบกู้และสร้างศรัทธาในใจบุคคลที่ศรัทธาพระองค์จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ แต่ใครก็ตามที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์และการไถ่บาป เขาผู้นั้น จะเป็นผู้สูญเสียไปชั่ววินิจนิตย์

แม้กระทั่งทุกวันนี้ยังได้ยินเสียงเรียกร้องให้กลับมาด้วยพลังอย่างชัดเจน เมื่อไม่นานมานี้มีเพื่อนบ้าน คนหนึ่งบอกฉันข้ามรั้วซึ่งฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาเชื่อ: ว่าพระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้การแพร่กระจายเชื้อโรครະบาดหรือภัยพิบัตินี้ครั้งนี้เพราะผู้คนไม่ต้องการ รื้ออะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอีก ฉันตอบ เขากลับไปว่าใช่แล้ว.

หลายคนกำลังคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแค่ไหนและอะไรอยู่เบื้องหลังวิกฤตที่รวดเร็วครั้งนี้. ทฤษฎีการสมคบคิดกำลังแพร่กระจายซึ่งอาจมีมูลเหตุความจริง แต่ไม่ควรพูดเดาสุ่มสี่สุ่มห้า เหมือนกับการรายงานข่าวที่เป็นข่าวร้าย. แต่ควรติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการมากกว่า

ในฐานะคริสเตียนเรามีพื้นฐานที่แน่นอนที่เราสามารถพึ่งพาได้และนั่นคือพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้า ในการอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นได้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตและรู้จักพระวจนะของพระองค์เอง คัมภีร์ไบเบิลได้เขียนทำนายทุกสิ่งที่เราประสบในยุคสุดท้ายนี้ และให้เราเรียนรู้จากคัมภีร์ไบเบิลว่ามันจะยิงแกลงถ้ามีสัญญาเดือนของฟ้าร้องนั้นคือ ความโกรธพิโรธของการเปิดเผยให้คนทั่วโลกได้รับรู้

ในการพิพากษาครั้งสุดท้ายเสียงเรียกของพระเจาก็ดังขึ้นมาว่า *จงยำเกรงพระเจ้าและให้ความเคารพและศรัทธาพระเจ้าเพราะเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงแล้ว และจงสวดมนต์ขอมาต่อท้องฟ้า แผ่น ดิน ทะเลและแม่น้ำที่พระเจ้าได้สร้างขึ้น!*

ผู้คนในประเทศและประเทศอื่นๆทั่วโลกยังได้ยินเสียงเรียกนี้ ไหม?

นักการเมืองผู้พิพากษาและนักธุรกิจหรือนักข่าวและประชาชนทั้งหลายที่ได้รับข่าวสารการเมืองที่ไม่ มีพระเจ้าอยู่ในใจหรือกฎหมายที่ไม่มีการแบ่งแยก การแสวงหาเงินทองหรือการรายงานข่าวที่บิดเบือนนั้นอาจเป็นที่มาของความหายนะ หรือว่าคำทำนายของพระเจ้าเป็นเจ้าจะเป็นจริงในเร็ววันนี้

และบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากภัยพิบัติครั้งนี้

และเขาไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายแล้วก็จะสามารถกลับใจด้วยตัวของเขาเอง ฉะนั้นเขาจะไม่ไปศรัทธาสิ่งที่ผิด เช่น เงิน ทอง แร่หรือไม้ แล้วเราจะได้รับและเห็นในอีกไม่ช้า

³พระคัมภีร์: 2. พงศาวดาร บทที่ 7 ข้อ 13-15

⁴พระคัมภีร์ไบเบิล: วิวรณ์ของยอห์น บทที่ 6-19

⁵พระคัมภีร์: วิวรณ์ บทที่ 14 ข้อ 7

พวกเขาได้ยินและยังคงทำต่อไปและพวกเขามีได้สำนึกผิดไม่กลับใจไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือการใช้ไสยศาสตร์หรือการผิดประเวณีหรือขโมยของพวกเขา

พระองค์โปรดทรงประทานให้ประชาชนจำนวนมากเข้ามาหาพระองค์ พระองค์เป็นผู้ทรงพระชนม์แห่งพระคัมภีร์ พระเยซูคริสต์โปรดหันกลับมาและรับข้าพเจ้าไปอยู่ในใจพระองค์อีกครั้งเทอด!

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้กฎหมายที่ไร้พระเจ้าในช่วงหลายเดือนหลายปีและทศวรรษที่ผ่านมา ยกเลิกกฎเก่าและตั้งกฎใหม่ สิ่ง que เพิ่มมากขึ้น เช่น การทำแท้ง การดูแลช่วยเหลือคนในช่วงท้ายของชีวิตในประเทศของเรา การดูหมิ่น สื่อลามก สิ่งเสพติด การบุขารูปปั้นไสยศาสตร์และสิ่งทีกล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้ก่อนทุกอย่างจะหายไป ถ้าสิ่งทีถูกยกตัวอย่างมานี้ได้ถูกยกเลิกไป พระเจ้าอาจจะทรงเมตตาต่อคนในประเทศและอีกทั่วโลกไม่ให้เกิดสิ่งชั่วร้ายขึ้นก็เป็นไปได้!

หลายคนตอนนี้มีการเรียกร้องและแนะนำการปลงอาบัติและวันพักผ่อนสำหรับประเทศ ฉันเห็นด้วยกับข้อนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกวันของชีวิตควรเป็นวันแห่งความสุขและการอธิษฐาน

ให้เราเตรียมตนเอง และทุกคนให้พร้อมเพื่อเริ่มต้นกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดเวลา โดยการทำให้ใจเราบริสุทธิ์ด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์และติดตามพระองค์ด้วยความเคารพและศรัทธา

2. วิกฤตโคโรนายังเป็นโอกาสสำหรับครอบครัว

วิกฤตโคโรนายังเป็นโอกาสสำหรับครอบครัว บางคนถามว่าทำไม?

ในขณะที่ฉันเขียนอยู่นี้สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจเกือบจะหยุดชะงักลงรัฐบาลขอให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านและอีกหลายประเทศก็ทำเช่นเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ คุณสามารถพบเจอกันหรือกับคนแปลกหน้าได้ในระดับจำกัดมากและเกือบจะอยู่กับครอบครัวของคุณเป็นส่วนใหญ่

เราไม่เคยอยู่ในสถานะแบบนี้มาก่อน! แล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้าง?

ฉันบอกภรรยาเกี่ยวกับลูกของฉัน: ดูนั้น มันอาจจะยากที่จะอยู่ด้วยกันโดยขาดการติดต่อจากภายนอกแต่มันก็อาจเป็นโอกาส! ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไร

วันแรกที่อยู่กับครอบครัวนั้นอาจรู้สึกแปลกๆแต่ก็เป็นพื้นที่ฝึกหัดที่ดีสำหรับการอยู่ด้วยกัน

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเราเรียกคนในครอบครัวสวดอธิษฐานและแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเปิดเผย ทุกคนสามารถพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการปรับปรุงและหลังจากนั้นมันจะค่อยๆดีขึ้นจริงๆ เราไม่ได้อยู่แยกกันแต่เราเติบโตไปด้วยกันเหมือนครอบครัว

ฉันอยากให้ทุกคนสวดอธิษฐานด้วยกันและพูดคุยกัน! ตอบคำถามและปัญหาทั้งหมดที่ค้างคาใจกัน หรือสิ่งที่เก็บกดไว้เป็นเวลานาน! ตอนนี้เรามีเวลากับครอบครัวมากขึ้นและนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้รู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น

ส่วนคนที่อยู่คนเดียวและไม่มีครอบครัว?

มันคงจะดีถ้าคนกลุ่มนี้รู้จักติดต่อและเป็นมิตรกับบุคคลที่เขา กำลังติดต่อด้วย โดยเฉพาะชุมชนคริสเตียน! ไม่มีใครควรโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง

⁶ พระคัมภีร์ไบเบิล: วิวรณ์ 9, ข้อ 20-21.

⁷ ในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2563.

ถ้ามีคนป่วยเราต้องการที่ดูแลพวกเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในบ้านหรืออพาร์ทเมนต์เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่เราก็ยังสามารถหาสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น นานาอาหาร ยารักษาโรคหรือหนังสือที่สร้างศรัทธาความเชื่อวางไว้น่าประตูดั่งงออย่าลืมผู้สูงอายุและผู้ป่วยของเรา!

เหนือสิ่งอื่นใดให้เราสวดมนต์อธิษฐานให้ซึ่งกันและกันและไม่ละเลิกการเข้าโบสถ์ถึงแม้มีกฎหรือเหตุผลที่ห้ามชุมนุมกันในเวลานี้ แต่เรายังสามารถสื่อสารผ่านทาง สตรีมมิ่ง โทรศัพทซีดี ถึงแม้เก้าอี้ในโบสถ์จะดูว่างเปล่าแต่พระเจ้าเป็นเจ้าเยซูคริสต์ขอให้เราทุกคนเชื่อมต่อกันและกัน

3. โอกาสสำหรับภารกิจคริสเตียน

โคโรนาเป็นโอกาสสำหรับภารกิจและการเผยแพร่ศาสนา

ผู้คนไม่เคยเปิดรับพระกิตติคุณของพระเจ้าในยามวิกฤตตอนนี้เราตกอยู่ในวิกฤตที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองด้วยความกลัวตายในหมู่คนจำนวนมากและมีข้อจำกัดมากในการใช้ชีวิตส่วนตัว

หลายคนถามตัวเองว่า: *ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? เมื่อทุกอย่างพังทลายลงอย่างรวดเร็วทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เกิดโรคระบาดและหายนะ? ฉันจะไป ไหนหลังจากความตาย?*

ขณะนี้กิจกรรมและภารกิจสาธารณะต่างๆของศาสนาไม่สามารถจัดขึ้นได้เนื่องจากการห้ามชุมนุมกัน แต่สิ่งที่สามารถทำได้และจำเป็นคือการเผยแพร่ข่าวสารของพระเยซูคริสต์จากปากต่อปากหรือทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตและการโยนใบปลิวให้เพื่อนบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้คนส่วนใหญ่กำลังมองหาคำอธิบายและคำแนะนำและใครควรแนะนำให้คุณกลุ่มนี้ถ้าไม่ใช่เราชาวคริสเตียน?

เรามีพระคัมภีร์ของพระเยซูที่เราค้นหาข้อมูลสำคัญและเราสามารถส่งต่อไปยังเพื่อนและเพื่อนรวมโลกของเรา

พี่น้องที่รัก: *อย่าเจียบแต่จงพูดคุยกัน! แบ่งปันข่าวสารกิตติคุณของพระเจ้าและดำเนินต่อไปในทุกทางที่เป็นไป พระเจ้าอวยพรและคุ้มครองเรา!*

สรุป

วิกฤตโคโรนาในปัจจุบันเป็นโอกาสของประชาชนทุกคนสำหรับครอบครัวและภารกิจ

สำหรับคนและประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ต้องการหันไปหาพระเจ้าอีกครั้งขอให้พระเจ้าให้อภัยที่ไม่ศรัทธาพระเจ้า และเปลี่ยนทัศนคติ

สำหรับครอบครัวเราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราก็จะเติบโตไปด้วยกันและรักซึ่งกันและกันมากขึ้น

และสำหรับภารกิจพวกเราประชาชนทุกคนจงอย่าลืมคนที่อยู่รอบตัวของเราและจงอย่าลืมที่จะบอกต่อข่าวสารของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

พระเจ้าอวยพรให้ทุกคนและจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ!

ถ้ากลัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

ฉันอยากจะอธิบายและบอกกล่าวว่าคุณทำไมฉันถึงไม่กลัวการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อโรคต่างๆ และฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ฉันอายุเกือบจะ60ปี และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ฉันไม่กลัวที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ทำไมฉันถึงไม่กลัวติดเชื้อโรคนี้? คุณคงอยากรู้

ฉันทำตามกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆอย่างเคร่งครัดฉันระวังและทำเหมือนทุกคนคือมีเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวฉันเองและคนอื่นติดเชื้อไวรัสนี้, ฉันเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบด้านสุขอนามัย เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่างและอื่นๆฉันขอแนะนำให้ทุกคนทำตาม!

แล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเราป้องกันแล้วแต่ก็ยังติดเชื้อไวรัสนี้?

เราก็ไม่รู้ชีวิตเราอยู่ในมือของพระเจ้า! เราจะไม่ตายถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระเจ้าทรงกำชีวิตของเราไว้ถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงหรือถ้าเราตายไปแล้วขึ้นสวรรค์จะอย่างไรเราก็อยู่กับพระองค์ตลอดไป

เรื่องของสวรรค์เราเรียนมาจากหนังสือพระคัมภีร์ของพระเยซู: *พระองค์จะคอยเข็ดน้ำตาจากเราทุกคน และจะไม่มีความตายเกิดขึ้นความทุกข์มารด้านสุขภาพหรือคดีความต่างๆจะทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้น แล้วมันก็จะผ่านไป*

พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า: *เราอย่ากลัวที่จะอยู่ในโลกกว้าง: แต่จงมั่นใจว่าเราจะเอาชนะโลกกว้างนี้*

เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าอายุ18ปี ข้าพเจ้าตัดสินใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าถามพระองค์ว่า พระองค์สามารถโทษให้กับความผิดและบาปทั้งหมดของข้าพเจ้าและเข้ามาอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าใช่ไหม

พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตจิตใจและวิญญาณของข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าได้เฝ้าติดตามพระองค์มาโดยตลอด

ชีวิตเราอยู่ในมือของพระองค์และพระองค์สัญญาว่า พระองค์จะนำความสุขและความรุ่งโรจน์มาให้พวกเรา ถ้าเราศรัทธาพระเจ้า

ในหนังสือคัมภีร์พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่า: *เรามั่นใจว่าคนที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ในนางฟ้ายังคงมีอำนาจในปัจจุบันและอนาคต มีสูงขึ้นแล้วก็มีต่ำลง สิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรา*

ไม่มีเชื้อไวรัส ไม่มีอาการเจ็บป่วยและไม่มีความตายที่แยกเราออกจากความรักของพระองค์ ถ้าเราศรัทธาในพระเจ้าแล้วโปรดจงศรัทธาในพระเจ้าตลอดไป! เราเชื่อมั่นในสิ่งนั้น เชื่อในสุขภาพและความเจ็บป่วย ในชีวิตและความตาย

ผู้อ่านที่รักทุกท่านเรายังมีความหวังอยู่ในไหม? ถ้าเราตายแล้วเราจะไปไหน? สวรรค์หรือนรกในสถานที่ที่มีความสุขหรือความทุกข์นรันดร์

⁸ ข้อความนี้ยังมีให้บริการฟรีเป็นใบปลิวเพื่อสำหรับการแจกจ่าย www.lukas-schriftenmission.com

⁹ พระคัมภีร์ : วิวรณ์ บทที่ 21 ข้อ 4

¹⁰ พระคัมภีร์: พระวรสารของยอห์น บทที่16 ข้อ 33

¹¹ พระคัมภีร์: จดหมายถึงโรมบทที่ 8 ข้อ 38-39

ไม่มีใครสามารถใช้พลังและอำนาจแล้วจะสามารถขึ้นสวรรค์ เขาต้องการอภัยบาปและการชำระล้างจิตใจของเขาผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า

จงจับมือที่ยื่นออกมาของพระเจ้าพระเจ้าต้องการช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนให้มีความเข้าใจในความเป็นจริงในสิ่งที่จะมาเยือน จงทำและตัดสินใจ อย่างมีสติเพื่อพระเจ้า!

ถ้าเราต้องการไปหาพระเจ้าพระเจ้ายังคงเปิดประตูกว้างสำหรับทุกคนที่จะเข้ามาถ้าเราต้องการไปหาพระเจ้าให้พูดว่า:ใช่ ถ้าเราต้องการพระเจ้ามาอยู่ในใจของเราสารภาพบาปและความผิดของเราต่อพระองค์พระเจ้าเป็นเจ้าของเราไปอยู่ในใจของเราแล้วพระเจ้าจะมอบความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่ๆและเป้าหมายให้กับเราความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ของชีวิตโดยการเชื่อในพระองค์แม้ในท่ามกลางภัยพิบัติและการระบอบของเชื้อไวรัส

ในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่า: *นั่นคือวิธีที่พระเจ้าทรงรักโลก ทุกคนที่ศรัทธาในพระเจ้า เราจะไม่มีการสูญเสียชีวิตอยู่ต่อไป*
เวลาที่เรากำลังคิดถึงพื้นฐานเราสามารถนำ พระเจ้ามาเป็นที่พึ่งทางใจ

พระเจ้าเป็นเจ้าของที่ข้าพเจ้าศรัทธา:ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพระองค์
ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไร?
ข้าพเจ้าขอให้เราศรัทธาในพระเจ้าและศรัทธาตัวเราเองด้วย:ข้าพเจ้าขอชำระใจของข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์:โปรดให้อภัยในความผิดของข้าพเจ้า
พระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าผ่านทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์
พระองค์จึงโปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าและเพื่อนของข้าพเจ้า:เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าความหายนะนี้จะไม่เกิด ขึ้นกับข้าพเจ้าอย่างแน่นอน
หลังจากข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วข้าพเจ้าจะไปถึงอาณาจักรของพระองค์ที่เรียกว่าสวรรค์ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับพระองค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ

ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป:

- โปรดจงอ่านคัมภีร์ของพระเจ้าทุกวัน:พระวจนะของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ
 - โปรดอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของในนามของพระเยซูคริสต์
 - โปรดเข้ามหาคริสจักรหรือโบสถ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและฟังพระวจนะของพระเจ้า
- พระคัมภีร์นั้นมีอำนาจสูงสุด
- ขอให้พระเจ้าจงคุ้มครอง

Euer Lothar Gassmann
www.L-Gassmann.de